

# Quảng Ninh lan tỏa thương hiệu điểm đến nhờ sân bay, cảng tàu quốc tế

17:43 12/03/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Là điểm dừng chân của giải đua thuyền buồm Clipper Race cùng triển lãm hàng không Comac Airshow, mới đây, Quảng Ninh không chỉ hân hoan đón dòng khách quốc tế đầu năm mà còn mở ra cơ hội quảng bá du lịch và thu hút đầu tư cho tỉnh.**

## **Điểm đến được “chọn mặt gửi vàng”**

Ngày 18/2/2024, tức chỉ vài ngày sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, nhân viên Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã tất bật từ sáng sớm để chuẩn bị cho một sự kiện vô cùng đặc biệt. Đó là ngày những đội đua đầu tiên của giải đua thuyền buồm vòng quanh thế giới (Clipper Round The World Race - Clipper Race) 2023 - 2024 cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Image not found or type unknown



*Lễ khởi động chặng tiếp theo giải đua thuyền Clipper Race mùa giải 2023 - 2024 được tổ chức ngay tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long*

Sau những bó hoa tươi thắm, sự chào đón nồng hậu từ Cảng tàu tới 11 đội đua và gần 400 thủy thủ, suốt hơn 2 tuần lễ sau đó, Quảng Ninh đã tận dụng triệt để sức nóng của sự kiện để quảng bá mạnh mẽ điểm đến. Theo đó, không chỉ mời các thuyền viên đa quốc tịch lưu trú và tham quan, trải nghiệm dịch vụ du lịch hấp dẫn, tỉnh còn tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá và thu hút đầu tư du lịch.

Khởi đầu năm mới, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã trở thành cái tên được truyền thông trong

và ngoài nước nhắc tới như một điểm đến của các sự kiện lớn.



*Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long được lựa chọn là điểm dừng chân của Clipper Race nhờ hạ tầng bài bản, quy mô*

Bà Almudena Iguesies (người thân của thủy thủ Đội Punta Del Esten) cho biết: Người dân nơi đây tốt bụng, thân thiện và khiêm tốn, họ đã nỗ lực hết mình để chúng tôi có khoảng thời gian đáng nhớ khi ở đây. Văn hóa và truyền thống của các bạn đã giúp chúng tôi trải nghiệm một phần rất đặc biệt của Việt Nam.

Trong lịch sử gần 30 năm của Clipper Race, chỉ hơn 50 thành phố trên thế giới là điểm dừng chân để tổ chức cuộc đua thuyền buồm. Hạ Long là một trong số đó và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cũng là một trong những cảng biển đủ điều kiện để vinh dự trở thành một phần của giải đua nổi tiếng này.



*Cảng HKQT Vân Đồn được lựa chọn là địa điểm triển lãm máy bay tại Việt Nam của nhà sản xuất máy bay nội địa Trung Quốc Comac*

Cách Hạ Long khoảng 50km, sân bay quốc tế Vân Đồn cũng trải qua những ngày cuối tháng 2 bận rộn với Comac Airshow. Comac Airshow - triển lãm hàng không mở màn cho chuỗi sự kiện triển lãm của hãng máy bay hàng đầu Trung Quốc tại 5 quốc gia Đông Nam Á đã chọn sân bay Vân Đồn là điểm đến để lần đầu tiên tổ chức sự kiện này tại Việt Nam. Đây cũng là dịp quan trọng để các doanh nghiệp hàng không Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy, tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực hàng không nói riêng, tăng cường giao lưu hợp tác phát triển kinh tế nói chung.

Như vậy chỉ trong vòng 2 tuần lễ, Quảng Ninh đã liên tiếp đăng cai tổ chức 2 sự kiện tầm cỡ khu vực và quốc tế tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Sân bay Vân Đồn. Với những tiêu chuẩn khắt khe phải đáp ứng để tổ chức các sự kiện đặc thù của ngành, Quảng Ninh một lần nữa khẳng định vị thế của tỉnh có hạ tầng giao thông hiện đại bậc nhất cả nước.



*Hạ tầng giao thông hiện đại và kết nối là yếu tố tiên quyết giúp Quảng Ninh được chọn là điểm đến của các sự kiện lớn.*

Chia sẻ bên lề sự kiện, Ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cho biết “Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long được là một trong những cảng đến của cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race là niềm vinh dự, khảng định đủ tâm trở thành điểm đến của các sự kiện quốc tế quy mô lớn. Cảng tàu được đầu tư quy mô và bài bản, gồm cả bến thuyền quốc tế và bến nội địa, hệ thống cầu cảng, cầu dẫn, nhà ga hành khách, nhà công vụ. Cùng với sự hiện đại có thể cùng lúc đón được cặp tàu khách lớn, cũng như các đoàn đua thuyền chuyên nghiệp, các sự kiện tàu biển quy mô...”.

Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Cảng HKQT Vân Đồn cho biết, Comac Airshow được tổ chức tại Vân Đồn, lần đầu tại Việt Nam cũng đã khảng định thương hiệu “Sân bay khu vực hàng đầu châu Á 2023” của Cảng HKQT Vân Đồn - nơi có đầy đủ hạ tầng tổ chức các sự kiện lớn của ngành hàng không trên toàn thế giới. Sự kiện sẽ tạo tiền đề cho việc khai thác các chuyến bay thương mại từ các tỉnh, thành phố của Trung Quốc đến Vân Đồn.

**“Trái ngọt” từ chiến lược thu hút vốn tư nhân đầu tư hạ tầng**

Không chỉ là cửa ngõ đón du khách thập phương, hệ thống hạ tầng của Quảng Ninh được xem là hình mẫu cho các địa phương bởi mức độ khang trang, hiện đại và tính thẩm mỹ.

Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long tọa lạc tại Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh, là công trình cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên trên cả nước. Công trình do Tập đoàn Sun Group đầu tư cũng đạt tiêu chuẩn quốc tế, đón tàu có tải trọng lớn nhất lên đến 225.000 GRT, với tổng số người lên đến 8.460 (gồm cả hành khách, thủy thủ đoàn), phục vụ được 2 tàu đậu cùng lúc. Dịch vụ văn minh, hạ tầng khang trang, hiện đại là những yếu tố hút khách trong, ngoài nước tìm đến khi bắt đầu hành trình đi thăm vịnh Hạ Long.



*Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long thường xuyên đón tàu khách quốc tế hạng sang*

Cùng nằm trong “kỳ tích” được ca ngợi của Quảng Ninh và Sun Group với bộ ba công trình “Không - Thủy - Bộ” cùng ra mắt năm 2018, Cảng HKQT Vân Đồn đến nay vẫn là hình mẫu sân bay tư nhân duy nhất tại Việt Nam.

Đây là sân bay được trang bị đồng bộ công nghệ, hạ tầng tiên tiến nhất ngành hàng không hiện nay. Sau hơn 5 năm đưa vào khai thác, các đường bay quốc tế từ Cảng HKQT Vân Đồn đã kết nối đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... Song song với các hoạt động kinh doanh, những năm qua

Sun Group cũng liên tục tổ chức các chương trình, sự kiện quy mô, tầm cỡ nhằm nâng tầm uy tín của sân bay cũng như phát triển thương hiệu du lịch của điểm đến Quảng Ninh.



*Cảng HKQT Vân Đồn là sân bay tư nhân đầu tiên ở Việt Nam được trang bị đồng bộ công nghệ, hạ tầng tiên tiến nhất ngành hàng không hiện nay.*

Trước Comac Airshow, triển lãm hàng không Airshow 2022 cũng từng gây bão với các chuyên cơ của Sun Air và Gulfstream. Nhìn rộng hơn, Sun Group là tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam được đánh giá có tư duy khác biệt gắn liền với các chương trình sự kiện, lễ hội tầm cỡ quốc tế như; lễ hội pháo hoa Đà Nẵng (DIFF), show nghệ thuật đa trải nghiệm Kiss Of The Sea (Phú Quốc),...

Với mong muốn đưa du lịch Việt lên bản đồ quốc tế, sau hơn 15 năm về nước “xây dựng cơ đồ”, Sun Group đã mang tinh hoa thế giới hội tụ tại Việt Nam trong những công trình du lịch, nghỉ dưỡng và hạ tầng đẳng cấp trải dọc khắp chiều dài Tổ quốc. Trong đó Quảng Ninh là một trong những địa bàn chủ lực với cả 4 lĩnh vực trọng điểm của Sun Group. Đóng góp của Sun Group cũng giúp Quảng Ninh đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực, trở thành cực tăng trưởng phía Bắc, sở hữu đa dạng, phong phú các tiềm năng nổi trội, có hạ tầng cơ sở, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, liên thông, tổng thể.

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/index.php/quang-ninh-lan-toa-thuong-hieu-diem-den-nho-san-bay-cang-tau-quoc-te>